



Ladies Prayer
INTERNATIONAL



United Pentecostal Church Intl เดือนมิถุนายน 2024



จงรอคอยพระเจ้า

โดย เคย์ เบอร์เกส



"แต่เขาทิ้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าจะเสริมเรี่ยวแรงใหม่ เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรี เขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อย เขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี้ย"(อิสยาห์ 40:31)

ในภาษาสเปน คำว่า "คาดหวัง" และ "รอคอย" คือคำเดียวกันคือ "esperar" ซึ่งหมายถึงการรอด้วยความคาดหวัง และมีความหมายเหมือนกับคำว่า "ไว้วางใจ" (confiar) และ "เชื่อ" (creer)

ในภาษาอังกฤษ เรามักจะเรียกผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์ว่า "expecting" (คาดหวัง)

เรารู้ว่าการทรงสร้างอันอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นภายในครรภ์ของเธอคือสิ่งที่นอกเหนือการควบคุมของมนุษย์ หญิงที่ฉลาดรู้ว่าเธอจะไม่อยู่เฉยและต้องรับผิดชอบขณะรอคอย เธอควรจะรับประทานอาหารที่เหมาะสม เพื่อที่เด็กจะได้รับสารอาหาร เธอควรจะเตรียมสถานที่ เสื้อผ้า และสิ่งของรวมถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มากมายที่จำเป็นสำหรับการมาถึงของเด็กทารกคนใหม่ สิ่งที่ไม่ควรทำคือ นั่งรอเฉย ๆ ตลอดเวลา 9 เดือน ให้ลูกเกิดมากโดยไม่ได้เตรียมสิ่งที่จำเป็นไว้ก่อน

เรา "รอคอย" พระเจ้า แต่ด้วยความคาดหวังอย่างชัดเจน เรา "รอคอย" โดยไว้วางใจว่าพระองค์จะทรงทำงานอันทรงฤทธิ์ในโลก ๆ ของเรา แต่เราต้องไม่อยู่เฉยขณะรอ! เราต้องง่วนอยู่กับการให้อาหาร สอน นำทาง สร้าง และ "เลี้ยง" ลูก ๆ ให้เติบโตขึ้น เพื่อที่พวกเขาจะเตรียมพร้อมอย่างเหมาะสมสำหรับแผนการของพระเจ้าในชีวิตของพวกเขา ทุกวันนี้ เราไม่อาจที่จะนั่งเฉยโดยไม่ทำอะไรเพื่อผลลัพธ์ที่จะทำให้เราผิดหวังหากเราไม่ลงทุนกับเวลาและความพยายามที่จำเป็นเพื่อความรอดของพวกเขา

ดิฉันเห็นผู้หญิงหลายคนในพระคัมภีร์ที่ไม่อยู่เฉยขณะรอคอย และจึงได้เห็นผลลัพธ์อันอัศจรรย์ในโลก ๆ ของพวกเขา โยเคเบตให้กำเนิดลูกชายอย่างลับ ๆ เก็บซ่อนเขาไว้ สานตะกร้า และวางแผนให้โมเสสตัวน้อย โดยที่รู้ว่าเวลาที่เธอมีกับเขานั้นน้อยนิด แต่กระนั้นเวลาที่เธอมีร่วมกับโมเสสก็เป็นช่วงเวลาที่เกิดผลมากจนในภายหลังโมเสสปฏิเสธรบคของฟาโรห์และเลือกที่จะเรียกได้ว่าเป็นบุตรของพระเจ้า

ฮันนาห์อธิษฐาน ได้รับคำตอบจากพระเจ้า และกลับบ้านไปเตรียมตัวมีบุตร นอกจากนี้ เธอยังใช้โอกาสจากเวลาอันน้อยนิดที่มีกับลูกชายก่อนที่จะคืนเขาให้กับพระนิเวศของพระเจ้า ซามูเอลจึงเติบโตขึ้นกลายเป็นผู้วินิจฉัยคนสุดท้ายและผู้พยากรณ์ที่ยิ่งใหญ่ในอิสราเอล

แม้แต่มารีย์ในวัยสาวก็เฉลียวฉลาดพอที่จะไปหาลูกพี่ลูกน้องที่อายุมากกว่าเธอ ซึ่งสามารถเข้าใจสถานการณ์ของเธอและให้คำแนะนำที่ขอบธรรมได้

เราต้องไม่ทำผิดพลาดเพราะทำสิ่งที่มีแต่ถุทานภาพสูงสุดของพระเจ้าเท่านั้นที่ทำได้ ให้ลองนึกถึงซาราห์และฮาการ์ การทำผิดแบบนั้นทำให้เกิดผลลัพธ์เลวร้ายเหมือนเช่นที่เกิดขึ้นกับซาราห์ ถ้าพระเจ้าทรงสัญญา สิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นในเวลาของพระองค์ตามแผนการของพระองค์ โดยมนุษย์ไม่ต้องแทรกเข้ามาในกระบวนการนั้น แต่เราจะต้องดำเนินไปกับพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อและมั่นคง และเชื่อว่าพระเจ้าจะทำสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้

การรอดคอยพระเจ้า โดย แอน จอห์นสัน

ดังนั้น จงอธิษฐาน เชื่อ และไม่ยั้งใจเฉยขณะที่กำลังรอ จงเตรียมตัวสำหรับสัญญาที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้กับเรา จงดูแลให้ไฟในบ้านติดอยู่เมื่อลูกที่หลงหายจะกลับมา พระเจ้าไม่ได้เข้าในพระสัญญาของพระองค์ และพระองค์ทรงปรารถนาที่จะให้ลูก ๆ ของพระองค์ได้รับความรอด

หมายเหตุ: เคย์ เบอร์เกส เป็นภรรยาของมิชชันนารีเป็นเวลากว่า 35 ปี มีจันรับใช้อยู่กับสามีที่ประเทศสเปน และเป็นผู้ประสานงานภาคพื้นเมดิเตอร์เรเนียน เคย์มีลูกชาย 1 คน ลูกสะใภ้ที่น่ารัก 1 คน สุนัขพันธุ์ Schnauzer ที่แข็งแรงชื่อลูซี่ และเป็นย่าของหลานชื่อมอสตัน



"แต่เขาทั้งหลายผู้รอดคอยพระเจ้าจะเสริมเรี่ยวแรงใหม่ เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรี เขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อย เขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี้ย" (อิสยาห์ 40:31)

เราอาศัยอยู่ในโลกที่ต้องการให้ทุกอย่างเกิดขึ้นโดยทันที เราไม่อยากจะรอ โฆษณาร้องบอกว่า "ซื้อก่อน จ่ายทีหลัง" คนจำนวนมากเป็นหนี้บัตรเครดิตเพราะพวกเขาฟังเสียงเรียกนี้ เราไม่ได้ทำกับข้าวจากรวดดับอีกต่อไป แต่กลับพึ่งอาหารปรุงสุกแช่แข็งมาที่นำมาอุ่นในไมโครเวฟได้อย่างรวดเร็ว

มีครั้งที่คุณโทรศัพท์เพื่อถามข้อมูลหรือขอความช่วยเหลือบางอย่างและต้องรอสาย เราทุกคนเกลียดข้อความที่บอกว่า "การโทรของคุณสำคัญกับเรา โปรดรอสาย เจ้าหน้าที่จะรับสายของคุณเร็ว ๆ นี้" ปกติเราก็รู้สึกอึดอัดและวางสายเพราะเราไม่มีเวลารอ

ในพระคัมภีร์ เรามีตัวอย่างของคนที่อธิษฐาน ขอคำตอบจากพระเจ้า และต้องรอก่อนที่จะได้รับสิ่งที่พวกเขาจำเป็นต้องรับ และซาราห์รอเป็นเวลาหลายปีกว่าจะมีอิสอัค อิสอัคและเรเบคาห์แต่งงานกันหลายปีก่อนที่ยาโคบและเอซาวจะเกิด โดยเซฟรับใช้ด้วยความสัตย์ซื่อขณะที่รอดคอยพระเจ้าที่จะทำให้ความฝันของเขาสำเร็จ

ขณะที่รอดคอยพระเจ้าให้กับลูก ๆ หลาน ๆ ที่หลงไปจากพระเจ้า เราอยากจะทำให้พวกเขากลับมา "วันนี้" บ่อยครั้ง เรามอบกับพระเจ้าว่าพระองค์จะเข้าถึงคนเหล่านี้ได้อย่างไร เมื่อการรอดคอยดูเป็นเรื่องยาก จงจำไว้ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้ามีแผนการที่สมบูรณ์สำหรับเราและพวกเขา พระองค์ทรงรู้อนาคต เราต้องไม่หยุดอธิษฐานสำหรับความรอดของพวกเขา แต่เราต้องปล่อยให้ "ที่ไหน อย่างไร และเมื่อไร" เป็นของพระองค์ ดิฉันเห็นข้อความหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับอิสยาห์ 40:31

"เมื่ออ่านครั้งแรก เราอาจคิดว่า จะเป็นการเดินก่อน แล้วค่อยวิ่ง และจึงบิน แต่ลำดับของสิ่งเหล่านั้นกลับกัน การเดินนั้นยากกว่าการบิน! นักปั่นจักรยานทุกคนบอกกับเราได้ว่า งานที่ยากที่สุดคือการปั่นจักรยานในระดับความเร็วเท่ากับการเดิน"

วิถีของพระเจ้าไม่ใช่วิถีของเรา แต่วิถีของพระองค์ดีที่สุดเสมอ ไม่ใช่ผู้นำพระทัยของพระองค์ที่คนหนึ่งคนใดจะพินาศไป พระองค์ทรงรักบุตรชายหรือบุตรสาวที่หลงทางไปมากกว่าที่คุณและดิฉันจะรักพวกเขาได้ หากคุณแสวงหาพระเจ้าอย่างแท้จริงและได้รับสัญญาจากพระองค์ จงยืนหยัดและไว้วางใจว่าพระองค์จะทรงทำการทุกอย่าง เราไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างไร แต่พระองค์ทรงรู้ จงเดินไปข้างหน้าและรอดคอยต่อไป

ฟิลิปปี 1:6 บอกกับเราว่า *"ข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้ว จะทรงกระทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์"*

หมายเหตุ: แอน จอห์นสัน จบการศึกษาจาก UPBI (ปัจจุบันคือ Northeast Christian College) ในเมือง New Brunswick มีพ่อแม่เป็นผู้รับใช้ และมีส่วนในงานประกาศข่าวประเสริฐในหลาย ๆ ด้านเป็นส่วนใหญ่ของชีวิต แอนมีลูก 3 คน หลาน 6 คน เป็นสมาชิกของคริสตจักร West Island United Pentecostal Church ในเมือง Pointe Claire รัฐควิเบก แอนยังทำงานให้กับลูกสาว เลียน แกรนต์ ในงาน King's Translators

การรอคอย...

โดย ดี รอดเจอร์ส



สดุดี 27:14 “จงรอคอยพระเจ้า จงเข้มแข็ง และให้จิตใจของท่านกล้าหาญเถิด โอเจ้า
จงรอคอยพระเจ้า!”

การรอคอยคือสิ่งที่ยากที่สุดอย่างหนึ่ง เราในฐานะผู้ที่พระเจ้าทรงสร้างจะต้องเรียนรู้ที่จะรอคอย
แต่ตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงอายุของเราตอนนี้ เราไม่อยากจะรอ!

แม้อายุจะมากขึ้น แต่บ่อยครั้ง เราก็ไม่ได้อดทนมากขึ้นหรืออดรนอยากได้ตามใจน้อยลง
เราทุกคนอยากให้สิ่งต่าง ๆ เป็นตามอย่างที่เราคิดว่าควรจะเป็น สิ่งที่เราอยากได้ สิ่งที่เราต้องการ
แผนการของเรา ความฝันของเรา หากมีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งเหล่านี้ ชีวิตของเราจะวุ่นวาย
แต่พระเจ้าทรงเรียกให้เรามอบทุกสิ่งเหล่านั้นแก่พระองค์ พระองค์ทรงให้เราไว้วางใจพระองค์
ให้วางทุกอย่างไว้ที่พระบาทของพระองค์

เราทุกคนปรารถนาที่จะมอบทุกสิ่งแก่พระองค์ และเราบอกกับพระองค์ว่าเราจะมอบทุกสิ่งแก่พระองค์ และเราก็ทำอย่างนั้น
แต่เพียงชั่วคราว แต่การเรียนรู้ที่จะวางทุกอย่างไว้และรอคอยให้โลกของเราเปลี่ยนแปลงไป เป็นบทเรียนที่เราจะต้องเรียนรู้
เรารู้ข้อพระคัมภีร์ แต่บ่อยครั้งบทสนทนาของเราเกี่ยวกับพระเจ้าเริ่มจะฟังดูเหมือนบทเพลงคร่ำครวญ บทที่ 3

เมื่อคุณเจ็บป่วย หรือยากกว่านั้น คือ เมื่อคนรักสามี/ภรรยา หรือลูกเจ็บป่วย เมื่อนั้น เราเรียนรู้ที่จะรอ
กระบวนการเรียนรู้ที่จะวางทุกอย่างไว้กับพระเจ้านั้นเกิดขึ้นอย่างช้า ๆ
นั่นคือเมื่อเราเรียนรู้ที่จะขุดลึกลงไปเพื่อสัญญาที่เราได้ยื่นและอ่านในพระวจนะของพระองค์ และเราเลือก ทุกวัน
และบางครั้งทุกชั่วโมง เราเลือกที่จะไว้วางใจและเรียนรู้ที่จะรอคอยพระเจ้า เราไม่ได้รับคำตอบทันทีที่เสมอไป
การอัศจรรย์อาจไม่เกิดขึ้นเมื่อเราอยากให้เกิดขึ้น เราอาจมองดูขณะพระเจ้านำคนที่เรารักกลับบ้าน
และนั่นไม่ใช่คำตอบที่เราต้องการ หรือหนทางที่เราวางแผนให้เกิด เมื่อเวลาผ่านไปเป็นเดือน เป็นปี
เราเรียนรู้ว่าแผนการของพระเจ้าดีกว่าวิถีของเราในบางสถานการณ์ที่เราต้องการให้เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม
ในเวลานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะไว้วางใจและเชื่อต่อไปว่าสิ่งนั้นคือเพื่อสิ่งที่ดีที่สุด

ดิฉันจำได้ครั้งแรกที่ต้องพยายามอย่างหนักเพื่อยืนหยัด ตอนที่ต้องเห็นพ่อค่อย ๆ
สูญเสียการมองเห็นไปตั้งแต่ตอนที่ท่านอายุยังไม่มาก
หลายคนอธิษฐานเพื่อท่านและพยากรณ์ว่าท่านจะได้รับการรักษาให้หาย ท่านมีความเชื่อมาก แต่เมื่อต้นมา
ปัญหาก็ยังคงอยู่ เมื่อมีผู้รับใช้คนหนึ่งให้คำหนุนใจท่านว่า “บางครั้งการเชื่อ ไว้วางใจ
และสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าในเวลาที่ไม่ได้รับการรักษาโดยทันทีนั้นยากกว่าการได้รับการรักษาให้หายและกลับไปใช้ชีวิตปกติ”
พ่อเดินกับพระเจ้าอย่างมั่นคง ในการนมัสการครั้งสุดท้าย พ่อเดินร่ำต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้า กลับตาสรรเสริญพระองค์
ล้มตายเป็นมา ก็ยังคงมองเห็นไม่ชัด แต่ชื่นชมยินดีในพระพรที่ท่านเคยได้รับมา
เมื่อดิฉันได้รับโทรศัพท์ว่าท่านเสียชีวิตไม่นานหลังจากนั้น ดิฉันแทบสิ้นใจ และตั้งข้อสงสัยกับพระเจ้า “ไม่ควรจะเป็นแบบนี้
ใคร ๆ ก็บอกว่า พ่อ จะได้รับการรักษาให้หาย” และดิฉันก็รู้นั่นเป็นความจริง
แต่ดิฉันต้องเรียนรู้ที่จะไว้วางใจในวิถีที่ดิฉันไม่เคยไว้วางใจมาก่อน

ดิฉันเผชิญกับสิ่งอื่น ๆ ที่ส่งผลกับชีวิตของฉันมาก และในหนังสือเพลงคร่ำครวญเดียวกันซึ่งเข้เริ่มเขียน
และพูดถึงปัญหาทั้งปวงที่เกิดขึ้นกับเขา เราได้อ่านข้อความที่หนุนใจซึ่งมีผู้กล่าวถึงมากที่สุด เช่น “ข้าพเจ้าหวนคิดขึ้นมาได้
ข้าพเจ้ามีความหวังขึ้นเมื่อคิดได้” - “พระเมตตาของพระเจ้าไม่มีสิ้นสุด เป็นของใหม่อยู่ทุกเวลาเข้า
ความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนัก...” - “พระเจ้าทรงติดต่อคนทั้งปวงที่คอยท่าพระองค์อยู่
และทรงติดต่อคนที่แสวงพระองค์ เป็นการดีที่จะหวังใจและรอคอย...” - “พระเจ้าทรงเป็นส่วนของข้าพเจ้า
เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจะหวังในพระองค์” - “พระเจ้าทรงติดต่อคนทั้งปวงที่คอยท่าพระองค์อยู่...” - “รออย่างเจียม ๆ ...” -
“พระเจ้าทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งแห่งชีวิตข้าพเจ้า...”

ช่วงเจ็ดหรือแปดปีที่ผ่านมามี ดิฉันได้เรียนรู้ที่จะรอคอยพระเจ้าและไว้วางใจอย่างแท้จริง
เมื่อฉันรู้สึกว่าจะไม่สามารถทนได้อีกต่อไป สดุดี 61:2-3 กลายมาเป็นข้อพระคัมภีร์ที่ฉันใช้อธิษฐาน
“เมื่อจิตใจของข้าพระองค์อ่อนระอาไป ขอทรงนำข้าพระองค์ มาถึงศิลาที่สูงกว่าข้าพระองค์
เพราะพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์” ในเวลากลางคืน พระองค์ทรงอยู่ที่นั่น ในห้องฉุกเฉิน พระองค์ทรงอยู่ที่นั่น
เมื่อดิฉันไม่สามารถบอกอะไรกับใครได้ และไม่มีใครให้ระบายด้วย พระเจ้าทรงอยู่ที่นั่น ดิฉันหันไปอธิษฐาน
พูดคุยกับพระองค์และบอกกับพระองค์ว่า “ข้าพระองค์ยังคงไว้วางใจพระองค์ แต่ข้าพระองค์ทำไม่ได้โดยลำพัง
ข้าพระองค์อยู่ที่นี่อีกครั้ง ข้าพระองค์ต้องการพระองค์!” ดิฉันขึ้นรถโดยที่รู้สึกว่าจะทำอะไรไม่ได้ และใจแตกสลาย
และออกจากรถเมื่อไปถึงที่หมายถัดไปในวันนั้น ด้วยกำลังที่ไม่ใช่ของตัวเอง

ฟิลิปปี 4:13 กล่าวว่า "ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้
โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า" พระสัญญามากมายในพระวาทะของพระองค์ขึ้นอยู่กับการศึกษาที่เราเรียนรู้ที่จะไว้วางใจพระ
องค์และรอคอยพระองค์ จงสรรเสริญพระองค์ จงนมัสการพระองค์และอยู่ในหีบเขา
และพระองค์จะทรงช่วยเราเป็นภูเขาค้ำพิชิตที่เราเผชิญ "ข้าพระองค์จะทูลพระเจ้าว่า
'ที่ลี้ภัยของข้าพระองค์และป้อมปราการของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจ'" สดุดี 91:2

หมายเหตุ: ดี รอดเจอร์ส เป็นสมาชิกของคริสตจักร The Sanctuary เมือง New Albany รัฐมิสซูรี แต่งงานมา 47 ปี มีลูก 2 คน หลาน 4 คน (อายุ 6 ขวบ 1 คน และแฝดสามอายุ 7
ขวบ)! ดี สอนชั้นเรียนศึกษาพระคัมภีร์วันอาทิตย์สำหรับเด็กก่อนวัยรุ่นที่คริสตจักรของเธอ ดี ชอบอ่านหนังสือ วาดภาพ ทำงานครีเอทีฟ และเรียนป็นดิน!

สารจากบรรณาธิการ เดbbie เอเคอร์ส ร็อบบิ้นส์



พระเจ้าทรงกระทำการที่ยิ่งใหญ่!

พระเจ้าทรงเปิดประตูมากมาย คุณสามารถอ่านจดหมายข่าวนี้ได้ในภาษาอังกฤษ
อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เชค ดัตช์ ฟิลิปปินส์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีก อิตาลี
ญี่ปุ่น พินิน โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย สเปน ศรีลังกา สวาฮีลี สวีเดน และไทย

โปรดช่วยเราอธิษฐานขอให้มีนักแปลมากขึ้นด้วย!

หากต้องการรับจดหมายข่าว โปรดเขียนอีเมลไปที่
LadiesPrayerInternational@aol.com หรือ debiakers@aol.com
เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเพิ่มชื่อของคุณในรายชื่อผู้รับจดหมายข่าวของเรา!
[เยี่ยมชม Ladies Prayer International ทาง Facebook และ "ถูกใจ" เพจของเรา!](#)



Like us on Facebook

เชิญผู้นำที่มอริฐานทุกท่าน เยี่ยมชม Ladies Prayer
International ทาง Facebook และ "ถูกใจ" เพจของเรา ลิงก์ Facebook Ladies Prayer
International

โปรดเชิญกลุ่มของคุณสมัครรับจดหมายข่าวฟรีได้ที่ [Ladies Prayer
International](#) หรืออีเมลไปที่ debiakers@aol.com

พร้อมแบ่งปันข้อมูลนี้กับคริสตจักร เพื่อน ๆ และครอบครัวของคุณ
ขอขอบคุณที่ร่วมรับใช้ในการอธิษฐาน และช่วยบอกเล่าเกี่ยวกับจดหมายข่าวและเพจ Facebook
ของเรา!



เราคือใคร . . . ตั้งแต่ปี 1999 เป็นต้นมา: Ladies Prayer Intl. ประกอบไปด้วยสตรีจากทั่วโลก
ซึ่งพบปะกันหนึ่งวันในสัปดาห์แรกของแต่ละเดือนเพื่อร่วมกันอธิษฐานให้กับลูกหลานของตนเอง
และเด็ก ๆ ในคริสตจักรและชุมชน ให้เลือกวันที่เหมาะสมกับกลุ่มของคุณ

พันธกิจของเรา . . . เรามุ่งมั่นที่จะรักษาคนในยุคสมัยนี้และหลังจากนี้ให้อยู่ทางฝ่ายวิญญาณ
และให้คนรุ่นก่อน ๆ ได้กลับมาอยู่ทางฝ่ายวิญญาณ

เราต้องการ . . . หญิงผู้มุ่งมั่นที่จะร่วมกันอธิษฐานทุก ๆ วันจันทร์แรกของเดือน เพื่อลูก ๆ หลาน ๆ

เป็นพิเศษ

การอธิษฐานมุ่งเน้นที่ 3 ประการนี้ คือ...

- ความรอดของลูก ๆ หลาน ๆ (อิสยาห์ 49:25, สดุดี 144:12, อิสยาห์ 43:5-6)
- เด็ก ๆ จะมีความเชื่อเป็นของตนเองเมื่อถึงอายุที่เหมาะสม (1ยอห์น 2:25-28, ยากอบ 1:25)
- เด็ก ๆ จะมีส่วนร่วมในการรับใช้เพื่อการเก็บเกี่ยวขององค์พระผู้เป็นเจ้า (มัทธิว 9:38)